






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

12 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 เทศกาลสงกรานต์ 2566	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เตือนดื่มไม่ขับ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, prd., pptvhd36)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ห่วงประชาชนที่เดินทางช่วงสงกรานต์ หากมีการดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้ขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท หรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน บางรายบาดเจ็บ ร้ายแรงที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งการดื่มสุราจะเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ทำให้สมองเสื่อม ความคิด ความจำบกพร่อง การตัดสินใจและการใช้เหตุผลผิดพลาด เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบ เลือดออกในกระเพาะอาหาร ซึ่งถ้ามีเลือดออกมากอาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สยบช. ย้ำเตือนทุกคนที่ต้องขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เตรียมความพร้อมของรถ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มสุราก่อนขับรถ การดื่มแล้วขับเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน มีความผิดที่ต้องรับโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>2. กิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ” ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี ว่า 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ นอกจากกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามวิถีชาวพุทธแล้ว กิจกรรมสำคัญคือการรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ ซึ่งชมรมผู้สูงอายุกรมอนามัย ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ” ขึ้นเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและสังคม</p> <p>3. พกยาสมุนไพรคลายร้อน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, mcot, thebangkokinsight, newtv, prd., thailandplus)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กรมอุตุฯ ระบุว่าอากาศจะร้อนและมีลมพัดแรง จึงขอให้ระมัดระวังสุขภาพ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ สวมใส่เสื้อผ้าเบาสบาย ไม่อยู่ในที่แออัด ดื่มน้ำบ่อย ๆ ควรเลือกดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีรสเย็น เช่น น้ำดั้นใบเตย น้ำย่านาง หรือรับประทานผลไม้ที่มีรสเย็น เช่น แตงโม แตงไทย เป็นต้น ส่วนการเดินทางในช่วงสงกรานต์ที่อุณหภูมิสูง ขอแนะนำให้พกยาสมุนไพร เช่น ยาหอม ยาต้มสมุนไพร พิมเสนน้ำ เพื่อช่วยคลายร้อน บรรเทาอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ ช่วยให้สดชื่นตื่นตัว นอกจากนี้ มีอีกหนึ่งวิธีช่วยคลายร้อนตามภูมิปัญญาไทย คือ การดื่มน้ำที่ลอยดอกไม้ โดยเฉพาะดอกมะลิ จะช่วยแก้กระหาย อ่อนเพลีย คลายเครียด ช่วยให้นอนหลับสบาย คลายร้อน และบำรุงหัวใจได้ดี ที่สำคัญควรเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเดินทาง</p> <p>4. แจ้งการรักษาตามสิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, มติชน, ประชาไท, isaranews, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. คาดสงกรานต์ปีนี้มีประชาชนเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวจำนวนมาก ขอแจ้งผู้มีสิทธิบัตรทองว่า หากเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่ รพ. จะแบ่งเป็น 2 กรณี 1.กรณีเจ็บป่วยระดับฉุกเฉินวิกฤติ (สีแดง) หากไม่รักษาทันทีมีโอกาสเสียชีวิตสูง สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยให้สถานพยาบาลที่ให้การรักษาเบิกค่ารักษาจาก สปสช. ตามอัตราที่กำหนด แต่หากไม่แน่ใจว่าอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินของตนเป็นระดับวิกฤติหรือไม่ แนะนำให้เข้ารับการรักษาได้ทุก รพ.ของรัฐที่อยู่ใกล้ที่สุด และ 2.กรณีเจ็บป่วยที่ไม่ใช่ระดับฉุกเฉินวิกฤติ (สีเหลืองเขียว) หรือผู้มีสิทธิบัตรทองที่เดินทางไปต่างถิ่นแล้วมีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถเข้ารับบริการในหน่วยบริการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปฐมนิเทศที่หนักก็ได้ เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว และไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวเหมือนในอดีต หรือเข้ารักษาได้ทุก รพ.ของรัฐ ที่อยู่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ แนะนำผู้มีโรคประจำตัว ให้พกยารักษาให้เพียงพอสำหรับการเดินทางด้วย</p> <p>บทความ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ อีสราภาพแห่งความคิด</p> <p>- เมื่อหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 2566 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในช่วงรณรงค์ 7 วันอันตรายนั้น พวกเราทุกคนควรต้องระมัดระวังตัวเอง ทั้งการเดินทาง เล่นน้ำ เผลอผลองสงกรานต์อย่างมีขอบเขต พยายามไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หากดื่มไม่ควรขับชี่ยานพาหนะ ขอให้ร่วมมือกันทุกคนทุกฝ่าย อุบัติเหตุและความสูญเสียจะลดลงได้</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1.การใช้กัญชาแบบแพทย์แผนไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กัญชาเป็นส่วนประกอบในตำรับยาแผนไทยจะปรุงในรูปแบบของการเข้าตำรับยา ซึ่งปัจจุบันมีบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรแล้ว 5 ตำรับ กัญชามีข้อบ่งชี้การใช้ อย่างชัดเจน อย่าเชื่อโฆษณาว่ารักษาได้ทุกโรค และห้ามใช้กัญชาในเด็ก หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ เพื่อให้แพทย์ช่วยประเมินสุขภาพเบื้องต้น ปรับแผนการรักษา และติดตามอาการระหว่างที่ใช้กัญชาอย่างใกล้ชิด</p> <p>2. ทบทวนการปลดกัญชาออกจากสารเสพติด</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>-สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงปลัด สธ. ในฐานะประธานคกก.ควบคุมยาเสพติด เพื่อขอให้พิจารณา ทบทวนการปลดกัญชาออกจากสารเสพติด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เนื่องจากการที่ ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไม่แล้วเสร็จและตกไปตามมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้มีการซื้อขาย ปลุก เสพ หรือบริโภคกัญชา อย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุม เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถซื้อและ บริโภคกัญชาเพื่อนันทนาการ จนเกิดปัญหาด้านสุขภาพทั้งต่อผู้เสพและผู้ไม่เสพ (ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากผู้เสพ) ด้านสังคม และอาชญากรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าว ตลอดจนสร้างภาระงบประมาณด้านสุขภาพและส่งผลเสียต่อระบบ สาธารณสุขในระยะยาว</p> <p>3. ร้องเรียนฟาร์มกัญชาส่งกลิ่นรบกวน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, ChiangmaiNews)</p> <p>-ว่าที่รต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย รับเรื่อง ร้องเรียนจากมวลชนจำนวน 40 คน บ้านหนองควาย หมู่ที่ 5 ต.หนองควาย ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุรำคาญกลิ่นเหม็น จากการปลุกกัญชาของสถานประกอบการเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งมีสถานที่ปลุก หมู่ที่ 5 บ้านหนองควาย ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบโรงเรือนที่ใช้ปลุกกัญชาชำรุด จึงทำให้กลิ่นของกัญชาฟุ้งกระจาย โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการซ่อมแซมโรงเรือน ตลอดจนแก้ไขเรื่องกลิ่นโดยเร็ว และสั่งการให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ดำเนินการตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งผู้ประกอบการรับทราบ และยินยอมแก้ไขตามข้อสั่งการ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ภารกิจหัวใจติดปีก</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, plewseengern)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล หน.พรรคภูมิใจไทย ขับเครื่องบินพาทีมแพทย์ไปผ่าตัดนำอวัยวะจากร่างหนึ่งไปต่อลมหายใจให้อีก ชีวิตหนึ่ง มากกว่า 45 โฟลท์บิน นับตั้งแต่เริ่มภารกิจเมื่อปี 2557 แม้กระทั่งเป็นรมว.สธ. ภารกิจนี้ก็ไม่ได้หายไปไหน นับเป็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คุณูปการในวงการสาธารณสุข โดยวันที่ 26 มีนาคม 2559 สภาวิชาชีพไทย ได้จัดมอบโล่อันทรงเกียรติแทนคำขอบคุณ นี่คือนักหนึ่งมุมชีวิตของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในภารกิจสำคัญที่อยู่เหนือการเมือง</p>	
<p>ภัยร้ายจากยุงลาย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, The Reporters, ch7, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศกริช นัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก,โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จากข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ถึง 6 เม.ย.2566 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 10,439 คน เสียชีวิต 11 คน โรคไข้ปวดข้อยุงลายมีผู้ป่วยสะสม 381 คน มีรายงานในทุกภูมิภาค ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา มีผู้ป่วยสะสม 42 คน จากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้คาดว่าในระยะต่อไปจนถึงหลังสงกรานต์อาจพบแนวโน้มผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลายทั้ง 3 โรค ได้แก่ 1) โรคไข้เลือดออกสะสม 2) โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 3) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา หลังพบว่าในช่วงเดือนเมษายน 2566 อาจพบพายุฤดูร้อนที่ทำให้มีฝนตกได้ในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้มากขึ้น และอาจพบมีน้ำเข้าจากผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่เกิดการระบาดอยู่เดิม จึงขอแนะนำประชาชนป้องกันการถูกยุงกัดด้วยการนอนกางมุ้งหรืออยู่ในห้องติดมุ้งลวด ใส่เสื้อผ้ามิดชิด ทาโลชั่นกันยุง ใช้อาจุดกันยุง พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยการปฏิบัติตามหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”</p>	
<p>เตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้หวัดนกในคนและสัตว์ปีก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ทีวีช่อง NBT, ผจก., Hfocus, thailandplus, sondhitalk)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตามที่ สธ. ได้รับการยืนยันถึงการพบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 เป็นรายแรกในรอบ 9 ปี ของประเทศกัมพูชา โดยในเดือน เม.ย.ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการเดินทางอย่างคับคั่ง กรม สบส.จึงได้ผลิตสื่อความรู้ เพื่อเผยแพร่และสื่อสารแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือกับการระบาดของไข้หวัดนกในคนและสัตว์ปีก ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้ส่งต่อให้ อสม.ทั่วประเทศ เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ในการดูแลส่งเสริม และสนับสนุนประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกต่อไป</p>	
<p>น่ายาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าแฝก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., bangkokbiznews, The Reporters)</p> <p>- นพ.สุวรรณหทัย วัฒนายิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทางวิชาการผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ร่วมกับ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ด้านทันตสุขภาพ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “น่ายาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าแฝก” ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคฟันผุ โรคปริทันต์ และช่วยลดเชื้อราในช่องปาก เตรียมกระจาย 9 พันขวดให้ผู้สูงวัยผ่านศูนย์อนามัย</p>	
<p>อิวโซดา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, ข่าวสด, คมชัดลึก, เนชั่น, สยามรัฐ, ผจก., มติ ชน, The Reporters, newtv, thainewsonline, bangkok-today, ch3, mcot, The Bangkok Insight, pptvhd36)</p> <p>- นพ.สรวิศ บัญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงเทรนด์เครื่องดื่มใหม่ “อิวโซดา” ที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียล โดยการนำซีอิ๊วดำสูตรเฉพาะ (สูตรราดบนไอศกรีม) 3 ซ้อนโต๊ะผสมกับเครื่องดื่มโซดา 1 กระป๋อง เพื่อดื่มคลายร้อน เสี่ยงไตทำงานหนัก หากประชาชนนำซีอิ๊วดำที่ผลิตสำหรับใช้เป็นเครื่องปรุงรสมาทำตามอัตราส่วนดังกล่าว เครื่องดื่มแก้วนั้นจะมีโซเดียมสูงถึง 3,600 มิลลิกรัม ขณะที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้บริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน พร้อมย้ำซีอิ๊วควรใช้ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์</p>	
<p>เตือนดื่มน้ำบาดาลโซดา</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, mcot Chiangmainews, INN)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กรณีข่าวเจาะบ่อบาดาลเจอน้ำโซดา รสชาติดีลิ้น ซึ่งน้ำบาดาลเป็นน้ำดิบที่ยังไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการนำมาดื่ม ทั้งตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริโภคและเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวังกรมอนามัย พ.ศ. 2563 แม้จะผ่านการทดสอบคุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการแล้ว อาจจะมีการปนเปื้อนทั้งสารเคมีและเชื้อโรค จึงต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาดื่ม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การดูแลสุขภาพตามหลักธรรมานามัยทางไกลโรคมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, The Reporters, ch7, thailandplus)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และหลักการดูแลสุขภาพตามวิถีแห่งธรรมชาติ ด้วยหลักธรรมานามัย รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยป้องกันและยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ซึ่งพบในสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิด มี 3 องค์ประกอบดังนี้ 1. กายานามัย (Healthy body) เป็นการดูแลสุขภาพด้านร่างกายให้แข็งแรง 2. จิตตานามัย (Healthy mind) เป็นการดูแลด้านจิตใจโดยใช้หลักการที่ว่า“จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” สมารถบำบัด, สวดมนต์บำบัด, ศิลปะบำบัด, ดนตรีบำบัด, หัวเราะบำบัด 3. ชีวิตานามัย (Healthy behavior) เป็นการดูแลด้านการดำเนินชีวิตในทางที่ดี และการจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีและสะอาด</p>	
<p>ร้องตรวจสอบ รพ.เอกชน ทำลูกดับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, mcot)</p> <p>- มารดาของน้องไอโชน วัย 2 ขวบ 7 เดือน ร้องต่อทนายรณณรงค์ติดใจการรักษาของ รพ.เอกชนในอำเภอดัง จ.ร้อยเอ็ด หลังน้องมีไข้และไอ แพทย์ระบุหลอดลมอักเสบ และได้แอดมิท เข้าวันต่อมาแพทย์ให้ X-Ray เจาะเลือด แจ้งว่าปอดปกติ แต่ติดเชื้อโรโนไวรัส ซึ่งไม่รุนแรงพบได้ในเด็กทั่วไป จากนั้นพยาบาลมาฉีดยาให้ สักพักน้องเริ่มอาเจียน หายใจหอบเหนื่อยและอ่อนเพลีย ค่าออกซิเจนในเลือดลดต่ำลงมาก ต้องให้ออกซิเจนทางจมูก เข้าห้องฉุกเฉินเด็ก กระทั่ง 23.00 น. แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อยื้อชีวิต ก่อนออกมาบอกว่าเลือดออกภายในจำนวนมาก ต้องส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.ร้อยเอ็ด เพราะอุปกรณ์ในการรักษากำลังหมด จากนั้นเสียชีวิตก่อนถึง รพ. สาเหตุน่าจะเกิดจากปอดติดเชื้อ ขณะจัดงานศพมีตัวแทนของ รพ.เอกชน เดินทางมาแสดงความเสียใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ 2 หมื่นบาท ส่วนตัวมองว่าไม่คุ้มกับชีวิตของน้องไอโชน ทั้งนี้ ทนายรณณรงค์จะพาไปยื่นร้องเรียนที่กรม สบส. ให้ตรวจสอบกับ รพ.ถึงสาเหตุที่น้องเสียชีวิต หากพบว่าประมาทเลินเล่อ มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย</p>	
<p>พัฒนาวิจัยระบบยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ siamrath</p> <p>- นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ สวรส. เผย การจัดทำกรอบและทิศทางการวิจัยระบบยาครั้งนี้ ได้ชักชวนผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชน ภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม ร้านขายยา หรือเอ็นจีโอ เข้ามาช่วยกันคิดและหาข้อสรุปที่ชัดเจน เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดการพัฒนาของระบบยาของประเทศได้ต่อไป ทั้งนี้ สถานการณ์ยาของประเทศไทยปัจจุบันยังอยู่ในจุดที่ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เท่าที่ควร</p>	
<p>วาง 10 แนวทางป้องกันมิฉฉาชีพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ</p> <p>- พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ โฆษก บช.สอท. เผย ตั้งแต่เดือนต.ค.65- มี.ค.66 พบแอปฯปลอมของหน่วยงานต่างๆ กว่า 29 หน่วยงาน พร้อมแนะนำการป้องกัน 10 ข้อ ดังนี้ 1. ไม่กดลิงก์ที่แนบมากับ SMS หรือที่ส่งมาทางสื่อสังคมออนไลน์ 2. หากได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่คุ้นเคย ให้แจ้งว่าจะติดต่อกลับไปภายหลัง 3. ตรวจสอบว่ามาจากหน่วยงานนั้นๆ จริงหรือไม่ 4. ระวัง LINE Official Account ปลอม 5. ไม่ติดตั้งโปรแกรม หรือแอปฯที่ผู้อื่นส่งมาให้โดยเด็ดขาด 6. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งแอปฯที่ไม่รู้จัก หรือไฟล์ที่อาจเป็นอันตราย ไฟล์นามสกุล .Apk 7. ไม่อนุญาตให้เข้าถึงอุปกรณ์ และควบคุมอุปกรณ์ หรือโทรศัพท์มือถือ 8. ไม่กรอกข้อมูลส่วนตัว 9. หากท่านติดตั้งแอปฯปลอมแล้ว ให้รีบทำการ Force Reset หรือการบังคับให้อุปกรณ์นั้นรีเซ็ต 10. อัปเดตระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p>	
<p>ไขหวัตนก H3N8</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- สเตรตส์ไทมส์ รายงานว่า WHO แถลงมีหญิงชาวจีนเสียชีวิตหลังติดเชื้อไขหวัตนกสายพันธุ์ H3N8 และถือเป็นกรณีแรกที่พบมนุษย์เสียชีวิต ซึ่งก่อนหน้านี้พบระบาดครั้งแรกในกลุ่มนกเป็ดน้ำอเมริกาเหนือ ตั้งแต่ปี 2545 ต่อมา มีรายงานการระบาดในม้า สุนัข และแมวแล้ว แต่ไม่เคยพบมนุษย์ติดเชื้อ จนกระทั่งจีนแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อไขหวัตนกสายพันธุ์ H3N8 จำนวน 2 คน เมื่อเดือนเม.ย. และเดือนพ.ค.2565 ซึ่งผู้ป่วยทั้งสองคนเข้ารับการรักษาและหายเป็นปกติในเวลาต่อมา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thairath dailynews)</p> <p>-นายนิล โอเบเรียน รมว.สธ.ของอังกฤษ ระบุ รัฐบาลอังกฤษหนุนนักสู้บราว 1 ล้านคนให้หันมาใช้บุหรีไฟฟ้าแทนบุหรีจริง ขณะที่หญิงที่ตั้งครรภ์จะได้รับเงินอุดหนุนเป็นบัตรกำนัลเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เลิกสูบบุหรี เพื่อหวังลดจำนวนนักสูบในประเทศให้เหลือราว 5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด จากปัจจุบันที่มีอยู่ราว 13 เปอร์เซ็นต์</p>	
<p>เตรียมพร้อมรับมือโรคระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ คิดอนาคต</p> <p>-ศ.ดร. Máire Connolly ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและสุขภาพระดับโลก เตือนโรคระบาดอื่นๆ ในอนาคตถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดครั้งใหม่มีสูงชันกว่าที่เคยเป็นมา โดยสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการแพร่ระบาดครั้งต่อไป คือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสที่เพิ่งค้นพบ เช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้ ระบบการจัดการโรคระบาดของโลก มีแนวโน้มว่าจะมีความพร้อมมากขึ้นสำหรับการระบาดครั้งใหญ่ครั้งต่อไป เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสำหรับวัคซีน การตรวจวินิจฉัย และการรักษา ในการรับมือกับวิกฤติการระบาดใหญ่ในอนาคตนั้น ผู้ดำเนินนโยบายแต่ละประเทศจะต้องทบทวนวิกฤติที่เกิดขึ้น ถอดบทเรียน และลงทุนเตรียมความพร้อมหรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้กับประเทศเพื่อพร้อมเผชิญวิกฤติในอนาคต</p>	